



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1406 19 tháng 6 năm 2022

**Chơn Hành**

*Chơn hành tự thức duyên tình đẹp  
Rõ lẽ Trời ban tự phát quang  
Trời Phật độ hành duyên đạt thức  
Cơ Trời sống động tự tâm an*

**Lương Sĩ Hằng**

---

**Mục Bé Tám 1996**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Sự quảng đại của càn khôn vũ trụ quang đã giúp ích gì cho nhơn loại tại mặt đất?
- 2) Tại sao làm người hay lợi dụng và nghi nan?
- 3) Lấy gì trợ duyên trong lúc thực hành?
- 4) Người thành tâm và giữ chữ tín với Bề Trên, Trời Phật có hữu ích gì không?
- 5) Cuộc vui có hữu ích gì cho tâm lẫn thân không?
- 6) Tu thiền ngồi lâu cảm thấy bộ đầu rút thẳng đi lên gần Trời xa Đất, phát sáng trong lúc nhập định tại sao?
- 7) Ở trên đời này có cái gì lạ như?

**1) 23-3-96**

**Hỏi: Sự quảng đại của càn khôn vũ trụ quang đã giúp ích gì cho nhơn loại tại mặt đất?**

**Đáp:** Thưa, sự quảng đại của vũ trụ quang đã và đang ban bố sự sống còn của nhơn loại tại mặt đất qua ánh sáng vô cùng tận, còn về phần tâm linh thì hành giả phải hướng thượng trong tâm chơn lý thì mới ngộ được nguyên lý vô sanh tiến hóa vô cùng.

**Kệ:**

*Trung tâm sinh lực vô cùng độ  
Dẫn tiến tâm linh giải nắm mở  
Khai sáng chơn hôn trong thức giác  
Qui nguyên Đồi đạo thuyết Nam Mô*

**2) 24-3-96**

**Hỏi: Tại sao làm người hay lợi dụng và nghi nan?**

**Đáp:** Thưa, làm người hay lợi dụng nhờ đỡ và nghi nan là vì thần kinh khối óc không thanh tịnh, hướng theo sự động loạn của tình đời, khổ mà không hay tưởng lầm là sung sướng, cho nên ở đời này có rất nhiều hình ảnh thanh tịnh để ảnh hưởng chúng sanh, nhưng rất tiếc nhơn loại vẫn còn hoang mang, chỉ biết lợi dụng hình ảnh để cúng thờ, không biết cách nào đào sâu tâm thức của chính mình mà tiến hóa theo nguyên lý của Trời Đất, chỉ có hành pháp khứ trừc lưu thanh thì mới có cơ hội đạt tới thanh tịnh và sáng suốt được, thấy được và hiểu được thì mới chịu dần thân hành pháp.

**Kệ:**

*Qui y chỉ có tự tâm tiến  
Giải toả ngu si giải nỗi phiền  
Cơ đạo của Trời ta nối gót  
Hướng về thanh tịnh hôn thặng yên*

**3) 25-3-96**

**Hỏi: Lấy gì trợ duyên trong lúc thực hành?**

**Đáp:** Thưa, thanh quang trợ duyên trong lúc thực hành, người tu thiền tự buông bỏ tất cả những sự động loạn ngoài đời, chăm chỉ thực hành pháp môn chính mình đã lược được, ý chí vô cùng phát triển, từ trung tim bộ đầu thì sẽ cảm nhận được thanh quang hỗ trợ trong lúc nhập định.

**Kệ:**

*Tu thân phát triển chính tâm mình  
Khai hóa trùng tu pháp pháp minh  
Đen bạc tình đời ta chẳng động  
Hướng về thanh giới lại càng minh*

**4) 26-3-96**

**Hỏi: Người thành tâm và giữ chữ tín với Bê Trên, Trời Phật có hữu ích gì không?**

**Đáp:** Thưa, thành tâm và giữ chữ tín rất hữu ích cho chính họ, đối với đời thì có khá hơn người thường, còn đối với đạo, phần hồn chỉ có thặng hoa và sáng suốt, thanh tịnh hành pháp không dấy động.

**Kệ:**

*Thành tâm giữ vững một lòng tiến  
Giải thoát sân si chẳng có phiền  
Dấy động không còn tâm đắc pháp  
Thực hành chánh pháp cảm bình yên*

**5) 27-3-96**

**Hỏi:** *Cuộc vui có hữu ích gì cho tâm lẫn thân không?*

**Đáp:** Thưa, cuộc vui có rất nhiều khía cạnh khác nhau:

- a) vui về ăn thua cờ bạc,
- b) vui về thăng quan đạt chức,
- c) vui về tình yêu tạm bợ,
- d) vui về tâm đạo tự thức.

Vui về sự mất còn cũng là vui, dần thân học hỏi thì mới thật là vui, trí tâm có cơ hội tiến hóa trong thực trạng thì mới có cơ hội quán thông.

**Kệ:**

*Khai tâm mở trí một lòng tiến  
Cởi mở khai thông tự giải phiền  
Duyên đạo tình đời không bận trí  
Thành tâm học hỏi thức triển miên*

**6) 28-3-96**

**Hỏi:** *Tu thiền ngồi lâu cảm thấy bộ đầu rút thẳng đi lên gần Trời xa Đất, phát sáng trong lúc nhập định tại sao?*

**Đáp:** Thưa, người tu thiền đạt tới trình độ này thì lúc nào cũng dứt khoát đánh lễ Phật và không lưu luyến chuyện có có không không của tình đời. Tâm thức thoát phàm, văn ngôn truyền cảm, sống theo ý thiên lành của Trời Phật, thành tâm phục vụ tùy duyên.

**Kệ:**

*Sống vui hòa cảm các miền tiến  
Thành tín tự tu giải nỗi phiền  
Cơ đạo thanh hành trong trí tuệ  
Chẳng còn lưu luyến tự vượt xuyên*

**7) 29-3-96**

**Hỏi:** *Ở trên đời này có cái gì lạ nhứt?*

**Đáp:** Thưa, chỉ có loài người là lạ nhứt! Mang xác làm người mà không biết được chính mình là ai! Hồn vía bất minh, hành trình không hiểu, dù học cho đến bực nào cũng vậy, ôm sự sáng suốt của chính mình đi bán khắp các nơi để đổi lấy sự sống hằng ngày cho đến chết, vận động cho đến cùng cũng ôm lấy chữ Không mà ra đi. Ngược lại, người chịu tu sửa thì sẽ dần dần hiểu được vị trí tâm linh của chính mình, càng hướng về thanh tịnh thì càng thấy rõ chính mình hơn. Biết được chính ta đến đây để học hỏi và phục vụ, đến lúc ra đi với phần hồn sáng suốt đến đi rõ rệt, bằng lòng dần thân trong sự chết và sống.

**Kệ:**

Sống vui chẳng có tréo tròng động  
Khôn khéo, khéo khôn tự sửa lòng  
Chính chắn thông minh tu tự tiến  
Chẳng còn mơ mộng chẳng còn trông

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### *Tiền*

*Tiền là Kim Mẫu tại trần  
Giúp hồn tiến hóa góp phần dựng xây  
Cảm thương hơn loại vui vầy  
Tận tình phục vụ đổi thay thế tình  
Không tiền tha thiết hơn tình  
Có tiền lại tự rẻ khinh người đời  
Lắm khi phục vụ hợp thời  
Lắm khi bê trễ gặt thời nắng mưa  
Đi đi lại lại cũng vừa  
Tiền nào của nấy nắng trưa phải chiều  
Biết mình rõ lý càng siêu  
Mẹ thương mẹ độ mẹ dịu tâm con  
Đồng tiền giải quyết sống còn  
Hết tiền lại phải tự bòn sửa tâm  
Tu hành rõ lý diệu thâm  
Tâm là chánh pháp tâm tâm đường đi  
Một lòng dự cảnh trường thi*

*Học bài thanh trực tạm ghi tạm hòa  
Thức hồn đại nạn vượt qua  
Tâm không dấy động chan hòa tình thương  
Từ bi khai mở dựa nương  
Mẹ trong thanh tịnh mẹ thương suốt đời  
Bình tâm thanh tịnh sáng ngời  
Độ tha tại thế đời đời yên vui  
Tâm người tu luyện rèn trui  
Tiền trao tạm sống an vui cõi trần  
Dựng xây Kim Mẫu góp phần  
Trợ duyên học hỏi lần lần quán thông  
Nằm trong nguyên lý hóa công  
Sanh trụ hoại diệt một lòng tự tu  
Chẳng còn ý niệm tiền xu  
Nam mô thay thế trùng tu hoài hoài  
Tự mình khai triển thanh đài  
Mẹ trong chơn thức Mẹ hoài bảo thương./.*

**Lương Sĩ Hằng**

**Montreal, 16-09-1988**

THỰC HÀNH VÀ KIỂM CHỨNG

Houston, ngày 6 tháng 10 năm 1985. (tiếp theo)

Càng ngày các bạn càng tu các bạn thấy rõ rồi, tôi sai, thật sự tôi sai, tôi thấy rõ sai. Thần kinh tôi yếu vì sự tranh chấp, vì sự ngộ nhận, làm cho tôi càng ngày càng suy nhược, tâm bất an, tạo cho tôi xuất ngôn bất chánh và tự đè nén tâm thức của tôi mà không hay. Ngày hôm nay tôi thức tâm và tôi mượn pháp giải trực lưu thanh, tôi mới thấy rõ đường đi chính tôi phải đi. Bạn nên giữ lẽ lối tôi phải đi, và tôi tự đi, thì các bạn không bị lường gạt. Nếu các bạn còn nhờ đỡ và thừa lệnh nữa là các bạn đã tự lường gạt. Nhẫn hòa không bao giờ học được và không có cơ hội xây dựng nhịn nhục sẵn có của chính bạn. Bành trướng sự sân si mà quên hẳn sự nhịn nhục, tai hại vô cùng ở tương lai, tự chôn sống mình mà không hay. Cho nên các bạn rất may mắn và cảm nhận được điều này, và tự thực hành. Tương lai các bạn là món quà quý của nhân loại. Hạnh hy sinh vô cùng của các bạn đã đóng góp rất nhiều kiếp luân hồi tại thế, nhưng mà chưa thấy rõ sự thức tâm sẵn có của chính mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu pháp này càng ngày càng thấy rõ ta, chính ta tự thấy, chúng ta mới có cơ hội đi. Từ giai đoạn một, các bạn phải trì kỳ chí, khi các bạn muốn giải thoát thì không bao giờ tính, trong tâm thức buông bỏ tất cả những sự tranh chấp của thế sự, các bạn mới kêu là có cơ hội giải thoát.

Mà giải thoát để làm gì? Giải thoát để cứu ta và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Con đường cuối cùng của mọi người phải trở về với căn bản sẵn có của họ mà không biết đường đi mà thôi, vì họ không biết sử dụng ý chí vô cùng sẵn có của chính họ, cho nên họ bị bê trễ và lệ thuộc bởi ngoại cảnh, tạo sự yếu hèn trong nội tâm.

Ngày hôm nay chúng ta đã được nhồi quả rất nhiều, thậm chí huynh đệ tỉ muội của chúng ta mong muốn có con đường tu cho nên đông đảo đến đây hội họp và gặp mặt chung vui là cũng trình bày sự nhồi quả trên đường đi cuộc hành hương để trở về với nguồn cội của chính chúng ta. Ai cũng có chuyện, gia đình nào cũng có sự thắc mắc, để chi? Để có cơ hội tự chủ mà thôi. Thắc mắc điều từ thiêng liêng cho đến vật chất đều có sự thắc mắc. Để chi? Để nhồi quả tâm thức và thấy rằng, vốn vẹn tôi mới là trung hòa, và tự chủ được. Cái phần sáng suốt đó vô cùng quý báu, cho nên các bạn đã dùng pháp Soi Hồn để nhìn lại mô ni châu sẵn có của các bạn là một chấm sáng đó xuất phát đi vô cùng, và đi đến đâu nó sẽ thấy thấu hiểu đến đó. Tại sao Vô Vi kêu người ta Soi Hồn, nhắm mắt tắt hết trọn đèn để làm gì? Vui thấy một điểm sáng sẵn có của chính họ mà thôi. Điểm sáng đó là thánh thai phần hồn của hành giả. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian, là có bào thai mới thành thể xác, giọt máu đào bành trướng thành cơ thể, thì từ đầu tới chân, các bạn chỗ nào các bạn cào ra cũng đều là máu cả. Có phải một giọt máu ngày nay nó bành trướng như vậy. Chúng ta mới thấy sức mạnh vô cùng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta một điểm thôi là khai triển tới vô cùng.

Sanh con để cháu lập thế gian, tạo lập cơ sở này, tạo lập cơ sở nọ để thức tâm người đời và để khuyên người đời phải hiểu giá trị thanh nhẹ của bên trên là đoàn kết, tha thứ, và thương yêu, mới cấu trúc thành một tiểu thiên địa cho chúng ta được ngự. Nếu cơ thể chúng ta không điều hòa, thì chúng ta không có cơ hội ngự.

Ngày hôm nay chúng ta có một cái tiểu thiên địa tốt đẹp, mà ở thế gian gọi là con người, có một hình duyên dáng, đối đãi lẫn nhau trong tinh thần thật sự trao đổi, cởi mở, thì cảm thấy vui vẻ và sung sướng tái ngộ tại quả địa cầu. Người tu Vô Vi hướng thượng, giải tỏa sự tranh chấp của nội tâm, mới cảm thấy huynh đệ tử muội một nhà. Đồng trong một nhịp thở, đồng một hành động đau thương và cởi mở trong khổ hạnh như nhau. Càng tu các bạn thấy rõ, tôi nên chia sót cho anh em chúng tôi. Chia sót cho ai? Chia sót cho những người mù quáng, không hiểu được đường lối tiến hóa, chúng ta cố gắng tu nhiều hơn để ảnh hưởng họ. Đó là chia sót.

Người tu Vô Vi không phải là người ngu tại thế, tất cả đều là khôn lanh, bị nhồi quả, không làm, nhưng có thể nào mà làm ngược được ý trời được, người khuất phục Thượng Đế, tâm người mới quỳ xuống mà tự tu tự tiến, chứ không phải là người ngu tại thế. Biết ăn cướp, biết giết, biết làm hơn của người ta, nhưng mà ngày hôm nay buông bỏ những hành động đó, tự hy sinh những tánh hư tật xấu đã nung nấu nhiều kiếp mà trở về với sự thanh sạch, trật tự, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ. Muốn đem lại một điểm lành cho chúng sanh và để ảnh hưởng chúng sanh, cho thiên hạ thấy họ là vật báu tại thế, nếu họ chịu tu Mọi người chúng ta chịu tu trở lại với trật tự thì cái xã hội tốt lành biết là bao nhiêu. Tôi đã thường nói, các bạn xuất hồn được lên tới trung thiên, giáp giới trung thiên thì các bạn thấy rằng nhạc trời bốn phương reo mừng tâm thức, hưởng độ các bạn. Mà làm sao để có? Làm sao để được? Đó là bạn đã hỏi bạn. Trước khi bước vào tu, các bạn muốn về nơi thanh sạch thì các bạn phải hành, sửa nó mới được. Trước kia các bạn giáng lâm xuống thế gian thì các bạn đâm đầu đi xuống các bạn mới được xuống đây. Sức hút của hồng trần mới hút các bạn được, còn nếu các bạn hướng thượng không bao giờ hút các bạn được. Bây giờ mọi người đang tu, bây giờ thấy rõ những người đã thấy rõ có luồng điện ngay trung tim bộ đầu. Những người đó muốn thế gian hút họ cũng khó, chọc họ cũng khó tức. Vừa sân là vừa biết mình sân, vừa si mê là biết mình si mê, giải tỏa tức khắc. Do đâu? Nhờ trung tim bộ đầu, rút và hòa với sự thanh nhẹ nó mới hội quang phản chiếu, nó mới thấy rõ, tâm thân bất an, và ăn năn hối cải, đó là tu tiến trong lẽ lối sám hối thật sự. (còn tiếp)

---

## Đề tài suy gẫm

---

### Tu cao

**Bạn đạo:** *Tu cao, nhưng vẫn đi lạc trên Thiên Giới?*

**Đức Thầy:** Cái gì kêu bằng “tu cao”? Tu là sửa tiến tới vô cùng; không có “cao” và không có “thấp”. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có “cao”. Những người tu cao, xưng mình “tu cao”, là người đó là đi sai đường! Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng đường. !

(Thực hành tự cứu)

L A 8 June 1994.

Kính thưa Ông Tâm.

- Con xin kính thăm Ông Tâm  
dạc mạnh khỏe.

- Con xin Ông Tâm giúp lời giảng  
cho con để cho tâm thức con được  
linh an nhẹ nhàng tu hành.

- Con và đứa con trai của con là

L T V, con tên L T T  
mẹ con của con đã theo pháp Vô Vi  
từ năm 1975. và con đã qua Mỹ  
năm 1984. vẫn thường dự Đại Hội  
Vô Vi. và nghe theo lời giảng của  
Thầy. (mặc dù con là đạo Tin Lành)

Thưa Ông Tâm, năm nay con vừa  
con 22 tuổi nó không còn thuần nữa  
tâm tánh nó rất hiền lành nhưng  
từ nhỏ đến lớn nó lại không thích  
chơi với bạn gái, bây giờ con khám  
phá ra mới biết nó đang có  
1 người bạn trai, người bạn nó  
là luật sư. (người Mỹ) con của  
con (lại Mỹ) con luôn luôn Vô

nó đã thối nát với con nó là (Gays)  
(đồng tính luyến ái) nó vẫn học ở Đại học,  
khôg hút thuốc, khôg uống rượu, ăn mặc  
sạch sẽ, hiền lành, mỗi Chúa nhật  
đều đi nhà thờ.

Con nhớ Thầy con xin Thầy giúp cho con  
phải làm sao? Con cảm ơn Thầy.  
đền thứ 2 là mẹ của con năm nay  
90 tuổi ở Việt Nam. Mẹ bị té gãy  
xương (híp) bà vẫn khỏe và sáng suốt.  
lúc nào cũng nhớ Chúa, cầu nguyện Chúa.  
con có khuyên mẹ con, Niệm Phật thì  
mẹ con nói, con làm cho má đông,  
tại sao? Có đao Chúa mà lại

Niệm Phật. mà con không chịu niệm  
Phật. Xin Ông Tâm giải giúp cho  
con về vấn đề này.

Con xin cảm tạ ơn Ông Tâm.  
và xin kính chúc Ông Tâm được  
sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm  
tuổi để cứu độ nhân sinh.

Kính thư.

↓ I T



---

Ngày 28/11/94

T con,

Thầy đã nhận được thư con được biết con đang bị kích động về chiều hướng tâm linh của mỗi giới khác nhau. Người hướng tâm về Chúa phải khuyến khích họ thực tâm hướng về giáo lý mà thực hành đời lữ đạo thì phần hồn khi chết cũng vẫn được bình an tùy theo trình độ. Má con từ chối là đúng vì người đã tự tạo một tập quán hướng về Chúa, nay đã 90 thì đã thâm nhiễm tình thương quý mến Chúa có sẵn trong khởi thần kinh. Con nhìn thấy ngoài xa lộ có các loại xe hơi khác hiệu, cuối cùng cũng về đến nơi đến chốn cả. Lòng tin yêu rất khó cấy dưỡng nhưng người đã hành được thì chúng ta nên bái phục, không nên tạo sự bất hòa giữa sự tín ngưỡng.

Còn con trai của con mang bệnh đồng tình luyến ái là cơ cấu điện năng của cháu đã sắp đặt như vậy, nhưng tâm linh của cháu bằng lòng nghe giáo lý mà đi nhà thờ, thì đó cũng là dịp may cho chính con. Cháu đang tiến hóa trong chiều hướng sẵn có của cháu thì cháu cũng sẽ được bình an trong ý nguyện. Còn về phần con chịu ngồi xuống thiền để tự thức thì do dũng chí của chính con quyết tâm tu học, thì sẽ có quyết quả tốt ở tương lai. Hướng đi của con thật sự hướng về Trời Phật mà đi, quyết tâm tương lai sẽ chắc chắn được trọn hưởng nơi thanh nhẹ.

Cởi đời là tạm, ai ai cũng phải học hỏi rồi ra đi. Nếu con là người tu pháp lý Vô Vi, không nên đặt trọng về vấn đề ham muốn, ai nấy đều có duyên nghiệp của chính họ. Con nên bình tâm lo tu thiền là tốt hơn. Không nên tạo sự bận rộn cho chính mình. Thuận thiên mà hành thiên thì tâm thức sẽ được quang khai. Ôm đời tạo động, chứ có ích chi! Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng.

---

# THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA

---

## Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy Và Khóa Sống Chung TẠI THIỀN VIỆN HAI KHỔNG THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC) TỪ NGÀY 22.09.2022 ĐẾN NGÀY 25.09.2022

17.06.2022

Kính thưa quý bạn đạo,

Chúng tôi thành tâm cảm ơn quý bạn đạo xa gần, từ Á sang Âu, đã ghi danh tham dự Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy tại Thiền-Viện Hai-Không từ **22.09.2022 - 25.09.2022** để chúng ta cùng hưởng hương vị của 3 ngày Tết Vô-Vi trong thanh quang điển lành của thiền viện với cảnh đẹp thiên nhiên.

Khách Sạn Vô-Vi tại Thiền-Viện đã được tân trang hoàn toàn mới và ưu tiên cho quý bạn đạo cao niên. Nhưng nay Khách Sạn cũng đã hết chỗ, nên yêu cầu quý bạn đạo ghi danh trễ nên chọn ở CAMPING. Hội có đầy đủ Lều cắm trại, Bì Ngủ (Sleeping Bag), Yoga Mat (đệm trải êm), cho quý bạn chọn CAMPING.

**Xin quý bạn lưu ý: Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 8, 2022, hoặc sớm hơn nếu hết chỗ, để BTC có thì giờ sắp xếp ẩm thực và đưa đón bạn đạo.**

Vì số chỗ có giới hạn, xin quý bạn thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Xin liên lạc: Thu (408-518-2402), Tiên (408-775-9020) hoặc Mai (714-598-7291),

email: [ghidanhksc@phaplyvovi.org](mailto:ghidanhksc@phaplyvovi.org)

Quý bạn có thể tải (Download) Phiếu Ghi Danh từ trang mạng

<https://www.phaplyvovi.org>

xin bấm vào ô "Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy 2022"



hoặc dùng đường link:

[https://www.phaplyvovi.org/khoa\\_song\\_chung\\_demos/le-tuong-niem-duc-thay](https://www.phaplyvovi.org/khoa_song_chung_demos/le-tuong-niem-duc-thay)

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Kính thư,

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

**Chương Trình Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy Tại TV Hai-Không  
22.09.2022 - 25.09.2022**

Ngày 20, 21, 22 tháng 9	Đón bạn đạo tại phi trường Sacramento (SMF). <b>Lưu Ý: xin BD chọn chuyến bay đến trước 12 giờ trưa ngày 22.09.2022</b>
Ngày 22 tháng 9	Họp mặt Cơm chiều Thông Báo Tin Tức và Chương Trình, <b>Tiệc Trung Thu, Sinh hoạt chung</b> Thiền chung
Ngày 23 tháng 9	Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy, Chương Trình Tu Học Phần 1, Tối : Chia sẻ kỷ niệm về Đức Thầy Thiền chung Sáng, Trưa, Tối. <b>Xin mặc Y Phục Trắng cho Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy</b>
Ngày 24 tháng 9	Chương Trình Tu Học Phần 2 và Phần 3 Văn Nghệ đêm 24.09. Thiền chung Sáng, Trưa, Tối.
Ngày 25 tháng 9	Lễ Bế Mạc <b>Xin mặc Y Phục Trắng cho Lễ Bế Mạc</b> Chụp Hình Lưu Niệm, Cơm Trưa Thiền chung Sáng, Trưa, Tối <b>Lưu Ý : Đưa BD ra về phi trường Sacramento sau 2PM-3PM, xin chọn chuyến bay sau 6PM.</b> <i>Đêm 25.09.2022: Họp mặt tâm tình cho số bạn đạo còn ở lại.</i>
Ngày 26 tháng 9	Đưa bạn đạo ra phi trường. Xin chọn chuyến bay sau 12 giờ trưa.

**Phiếu Ghi Danh**  
**Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy**  
**Tại Thiên-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA**  
**22.09.2022 – 25.09.2022**  
(Xin điền mỗi người một phiếu)

Họ và Tên: \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_

Thành Phố/ Tiểu Bang: \_\_\_\_\_ Zip code: \_\_\_\_\_ Quốc Gia: \_\_\_\_\_

Điện Thoại Nhà: \_\_\_\_\_ Điện thoại di động: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Nam [ ] Nữ [ ] Tuổi: \_\_\_\_\_

**Ghi danh ở Thiên-Viện Hai-Không:**

**\*\* Quý bạn đi phi cơ xin đến các ngày 20.09, 21.09.2022 hoặc trễ nhất là ngày 22.09.2022 trước 12 giờ trưa, và ra về ngày 26.09.2022 hoặc 25.09.2022 sau 6 giờ chiều, vì từ phi trường SMF lên TV mất khoảng 2 tiếng cho một chiều)**

Nếu quý bạn muốn đến sớm vài ngày trước 22.09.2022, xin vui lòng thông báo cho Ban Ghi Danh biết trước để chuẩn bị, trước khi quý bạn mua vé máy bay. Xin lưu ý ngày ra về là sau 6 giờ chiều ngày 25.09.2022, hoặc ngày 26.09.2022.

**Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : ngày 1 tháng 8 năm 2022 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ. Hạn chót ghi danh vận chuyển ngày 1 tháng 8 năm 2022.**

Liên lạc Ban Ghi Danh :

Điện thư : ghidanhksc@phaplyvovi.org

Điện thoại : (408) 518-2402 (Thu), (408) 775-9020 (Tiên) hoặc (714)598-7291 (Mai)

Địa chỉ gửi phiếu ghi danh (hoặc gửi bằng điện thư cho ban ghi danh về email ghidanhksc@phaplyvovi.org

Vo-Vi Friendship Association of Northern California

P.O. Box 18304 - San Jose, CA 95158

Phương tiện di chuyển

Quý bạn đạo đi phi cơ xin đến phi trường SACRAMENTO International Airport (viết tắt SMF). Từ phi trường SMF đến Thiên-Viện lái xe khoảng 2 tiếng. Vì nhân sự ban chuyên vận có giới hạn, xin quý bạn sắp xếp đi chung nhóm và chọn phi trường Sacramento (SMF), vì BTC không thể đưa đón ở các phi trường khác. Xin quý bạn nhớ đến phi trường Sacramento (SMF) **trễ nhất là ngày 22 tháng 9 năm 2022 trước 12 giờ trưa**, để có thể tham gia buổi Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy vào ngày **23 tháng 9 năm 2022**.

*Xin quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có đổi chuyến bay để tiện cho Ban Chuyển Vận:*

Khởi hành từ phi trường	Ngày	Giờ	Hãng hàng không	Số chuyến bay
Đến				
Đi				

Di chuyển xe hơi tự túc

*Xin quý bạn liên lạc Ban Ghi Danh nếu cần hướng dẫn lên Thiên-Viện.*

**Chương Trình 3 ngày sinh hoạt:**

**22.09.2022:** Yêu cầu bạn đạo có mặt trễ nhất vào buổi trưa, để chúng tôi có thể ổn định chỗ nghỉ ngơi cho các bạn. Thông báo tin tức và chi tiết chương trình vào 8 giờ tối. Chung vui Tết Trung Thu.

**23.09.2022:** Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy, Kỷ Niệm 25 Năm Xây Dựng Cốc Thầy tại Thiền Viện Hai-Không, chương trình tu học. **Xin quý bạn mặc y phục trắng cho các buổi lễ.**

**24.09.2022:** Chương trình tu học. Văn Nghệ.

**25.09.2022:** Lễ Bế Mạc. Chụp hình lưu niệm. Bạn đạo ra về sau 2 hay 3 giờ trưa. Nếu chọn chuyến bay, xin quý bạn chọn chuyến bay khởi hành sau 6PM (6 giờ chiều).

---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 25, 19-06-2022

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này:

Sức Khỏe và Tâm Linh

<https://youtu.be/XkqA7NZQnfs>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Chơn Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 12

<https://youtu.be/nSMzqzB2ask>

Coi thử Dững Chí của bạn thế nào - Đức Thầy Bói Quẻ - TV Vĩ Kiên khóa 1- phần 8 - ngày 18-4-1986

<https://youtu.be/teZuipH8tRs>

Hình ảnh như âm thanh không thiếu lời để xây dựng dẫn tiến tâm hồn đến giải thoát - Lễ Bế Mạc, Khóa 1, TV Vĩ Kiên, Phần 9, 20-4-1986

<https://youtu.be/Hjw7etEV1Fk>

3. Radio Nam California tuần lễ 25

Chủ đề: Tuổi Trẻ - Thanh niên là cột trụ của nhân loại

<https://youtu.be/CiKgFw4c5OQ>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Khóc Hoàng Thiên Ca Sĩ: Ngọc Phượng - Ngân Giang; Gia đình Thiện Tạo thực hiện và kính tặng

<https://youtu.be/9aCOXTojxuM>

Ban video kính mời

---

## BẠN ĐẠO VIẾT

---

Hemet ngày 13 tháng 6 năm 2022

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Thưa các bạn : Đây là tiết mục Chia Sẻ Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm

Đề Tài Tu Học của Tuần này là:

### QUI HỘI

QUI HỘI ANH EM CHUNG MỘT MỐI  
THÀNH TỰU CHƠN PHÁP CHẴNG SANG TÔI  
HOÀ ĐỒNG CÁC GIỚI CÙNG CHUNG TIẾN  
MỘT MỐI TRỜI BAN TÁNH TÂM HIỀN

Lương Sĩ Hằng

Xin thưa cùng với các bạn. Tuần này chúng tôi muốn chia sẻ bài thơ mà Đức Thầy đã dành tặng cho như sau:

Thơ

BÀNH SANH TẠI THỂ XÁC THÂN HÀNH  
MINH PHÁP TÂM HÀNH TỰ KHẮC GHI  
CHÍ NGUYỆN VÔ CÙNG TÂM TỰ THỨC  
BÌNH TÂM HỌC HỎI TỰ TIẾN NHANH

TIẾN NHANH GIẢI THOÁT THỰC HÀNH  
TRONG KHÔNG MÀ CÓ ĐẠT THÀNH CHƠN NHƠN  
CHẴNG CÒN NUÔI DƯỠNG GIẬN HÒN  
GIỮ MÌNH THANH SẠCH RỒ ƠN CHA TRỜI  
QUI TÂM MINH LÝ RÕ LỜI  
CHA BAN MÙI ĐẠO NƠI NƠI AN TOÀN  
KHAI THÔNG MỠ KHUYẾT NHIỀU MÀN  
HỌC BÀI THANH NHỆ TÂM AN HOÀI HOÀI  
TU HÀNH ĐIỀU LUYỆN ĐẸP MÀN  
SỬA TÂM SỬA TÁNH TIẾN HOÀI KHÔNG NGỪNG  
KHAI THÔNG CHƠN PHÁP TỰ TỪNG  
GIẢI THÔNG THANH TRƯỚC GIẢI TỪNG PHÚT GIẤY  
CẢNH ĐÒI ĐIỀU LUYỆN LÀ THẦY  
GIÚP CHO TÂM THỨC MƯA MÂY CHẴNG CÒN  
NẪM TRONG CHƠN LÝ VUÔNG TRÒN  
KHAI THÔNG ĐÒI ĐẠO CHẴNG CÒN SI MÊ  
HÀNH THÔNG TỰ NGUYỆN TRỞ VỀ  
QUÊ XƯA NGUỒN CỘI HƯƠNG QUÊ CỦA HÒN  
NẪM TRONG NGUYÊN LÝ SANH TỒN  
GIỮ PHẦN CHƠN LÝ ÁC ÔN TIÊU TRỪ  
BÌNH TÂM ƯỚM NỞ NỤ CƯỜI  
THAM THIỀN NHẬP ĐỊNH ĐẸP LƯỜI ĐẸP MÊ ./.

Orange County, ngày 12/2/1989

Lương Sĩ Hằng

Xin thưa cùng với các bạn:

Bài thơ này mới đây mà đã trải qua 33 năm rồi

biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống đã xảy ra trải qua, chúng tôi thiết nghĩ các bạn nhiều anh chị em cũng hân hạnh được Đức Thầy tặng cho bài thơ như vậy,

Nếu không ngại thì cũng nên chia sẻ lại bài thơ của mình để cho các bạn đồng hành cùng thưởng thức.  
Cũng rất là phù hợp với đề tài tu học của bài này là:

QUI HỘI ANH EM CHUNG MỘT MỐI...  
THÀNH TỰU CHƠN PHÁP CHẴNG SANG TÔI  
HOÀ ĐỒNG CÁC GIỚI CÙNG CHUNG TIẾN  
MỘT MỐI TRỜI BAN TÁNH TÂM HIỀN

Lương Sĩ Hằng

Kính chào các bạn

Quý thương

Bành Chí

---

### HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn thị Bê, sinh năm 1942, từ trần lúc 5:15PM ngày 7 tháng 6, năm 2022 tại ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Sài Gòn, hưởng thọ 80 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Bạn đạo Bùi thị Kim Chi và gia đình xin cảm ơn quý bạn đạo"